

Số: /STC-TT

Thái Bình, ngày tháng năm 2022

V/v: Đăng ký mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2023.

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Văn bản số 5672/UBND-KT ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-STC ngày 17/11/2022 của Sở Tài chính Hướng dẫn mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Để tổ chức thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2023 theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (các đơn vị đầu mối) thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện đăng ký và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo Mẫu số 01/ĐK/MSTT (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: <https://sotaichinh.thaibinh.gov.vn/>, mục thông báo) gửi về đơn vị đầu mối để tổng hợp gửi đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh.

1.1. Đối với máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí; Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá dự toán tài sản tại Phụ lục số 01,

02, 03, 04 đính kèm để thực hiện đăng ký nhu cầu mua sắm.

Riêng đối với loại máy móc, thiết bị văn phòng chưa được quy định trong danh mục tài sản theo Phụ lục số 01 đính kèm: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu, nguồn kinh phí để thực hiện đăng ký theo nhu cầu của đơn vị.

1.2. Đối với máy móc, thiết bị trang bị ở các phòng phục vụ hoạt động chung; Máy móc, thiết bị mua sắm thuộc dự án đầu tư xây dựng: Căn cứ nhu cầu sử dụng, thiết kế xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí: Thực hiện đăng ký theo nhu cầu của đơn vị.

1.3. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Căn cứ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các văn bản ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức đơn vị; Căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí; Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá tài sản tại các Phụ lục đính kèm để thực hiện đăng ký nhu cầu mua sắm.

(Đối với các tài sản có giá dự toán cao hơn hoặc chưa có trong phụ lục 01, 02, 03, 04 thì căn cứ tiêu chuẩn, định mức đăng ký theo nhu cầu của đơn vị)

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản lập văn bản đăng ký mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung gửi đơn vị đầu mối để tổng hợp trước ngày **20/01/2023**

Các đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu đăng ký mua sắm tập trung của các đơn vị trực thuộc và thực hiện đăng ký trực tuyến trên phần mềm quản lý mua sắm tập trung của tỉnh tại địa chỉ: <http://117.4.176.155:8082/>, đồng thời gửi bản đăng ký in trên phần mềm có đóng dấu đỏ về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính thuộc Sở Tài chính Thái Bình (đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) trước ngày **31/01/2023**.

Đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát về nguồn kinh phí thực hiện; tiêu chuẩn, định mức tài sản đăng ký mua sắm tập trung của từng đơn vị trực thuộc.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu đăng ký mua sắm của các đơn vị đầu mối và tổ chức mua sắm tập trung theo đúng quy định.

3. Các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thực hiện việc đăng nhập thông tin về Hợp đồng mua sắm tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của Bộ Tài chính.

(Mẫu số 01/ĐK/MSTT, 02/TH/MSTT và Phụ lục 01, 02, 03, 04 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Thái Bình:

<http://sotaichinh.thaibinh.gov.vn/>).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Huy Hoàng